

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง

สามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ครั้งที่ ๑

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายวิโชค ศรีสวัสดิ์ธारा	ประธานสภา ฯ	วิโชค ศรีสวัสดิ์ธारा
๒	นายธีระ นิลประพฤติ	รองประธานสภาฯ	ธีระ นิลประพฤติ
๓	นายคำนิง วุฒิอำพล	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑	คำนิง วุฒิอำพล
๔	นางสาวจรรุวรรณ เกตุจันทร์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑	จรรุวรรณ เกตุจันทร์
๕	นายยามิน ปันฉาย	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓	ยามิน ปันฉาย
๖	นางกิตติยา เสือคง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓	กิตติยา เสือคง
๗	นางยุพดี รัตนศักดิ์ชัยชาญ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔	ยุพดี รัตนศักดิ์ชัยชาญ
๘	นางอนงค์ แก้วอัมพร	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖	อนงค์ แก้วอัมพร
๙	นายเสน่ห์ ทองดีแล้ว	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗	เสน่ห์ ทองดีแล้ว
๑๐	นางชูศรี สวรรคโลก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗	ชูศรี สวรรคโลก
๑๑	นายประสาร คล้ายคลึง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘	ประสาร คล้ายคลึง
๑๒	นางสาวพวงแก้ว ทองสามสี	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘	พวงแก้ว ทองสามสี
๑๓	นายประยูร ทองเทียนชัย	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙	ประยูร ทองเทียนชัย
๑๔	นางสาวปัทมาพร แก้วเลื่อนมา	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙	ปัทมาพร แก้วเลื่อนมา
๑๕	นายปรีชา อบเชย	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐	ปรีชา อบเชย
๑๖	นายประสงค์ ลิมนวิสุทธิ์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐	ประสงค์ ลิมนวิสุทธิ์
๑๗	นางสาวพัทธ์ธีรา อัมพรธรรณไชย	เลขานุการสภา อบต.วัดเพลง	พัทธ์ธีรา อัมพรธรรณไชย

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายสมศักดิ์ แซ่โล้ว	นายก อบต.วัดเพลง	สมศักดิ์ แซ่โล้ว
๒	ร.ต.สมบูรณ์ แก้วเลื่อนมา	รองนายก อบต.วัดเพลง	ร.ต.สมบูรณ์ แก้วเลื่อนมา
๓	นายธนวรรณ จันทรร	รองนายก อบต.วัดเพลง	ธนวรรณ จันทรร
๔	นายชัชพน จิตรเจริญ	เลขานุการนายก อบต.วัดเพลง	ชัชพน จิตรเจริญ
๕	นางสาวผุสดี จันทร์คณาโชค	หัวหน้าสำนักปลัด อบต.	ผุสดี จันทร์คณาโชค
๖	นางสาววิดา ตรงเที่ยง	ผู้อำนวยการกองคลัง	วิดา ตรงเที่ยง
๗	นางสิริลักข์ ชัยมังคลาภรณ์	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	สิริลักข์ ชัยมังคลาภรณ์
๘	นายมนตรี อยู่ยอด	ผู้อำนวยการกองช่าง	มนตรี อยู่ยอด

เมื่อสมาชิกสภาฯ ได้มาประชุม ครบองค์ประชุม ณ ห้องประชุมสภา อบต. นายวิโชค ศรีสวัสดิ์ธารา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง เปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภา ไม่มีเรื่องแจ้ง ขอไปวาระที่ ๒
ที่ประชุม รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
(ในการประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)**

ประธานสภา ตามสำเนารายงานการประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ทุกท่านได้รับ มีท่านใดจะแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความหรือไม่

รองนายก อบต. ขอให้ที่ประชุม พิจารณาเพิ่มเติมข้อความ ในหน้า ๔ จากหน้า ๙ บรรทัดที่ ๙ จากท้าย
(นายธนวรรณ) ข้อความเดิม “พยานลงนามร่วมรับรู้สองคน คือ นายธัชฐพงษ์ บุญกรมและนายมนตรี อยู่ยอด” เป็นข้อความใหม่ “พยานลงนามร่วมรับรู้สองคน คือ นายธัชฐพงษ์ บุญกรม ตำแหน่ง ปลัดอำเภอวัดเพลงและนายมนตรี อยู่ยอด ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง อบต.วัดเพลง”

ประธานสภา ขอมติที่ประชุมให้เพิ่มเติมข้อความดังกล่าว

มติที่ประชุม มติเห็นชอบให้เพิ่มเติมข้อความ เป็นเอกฉันท์

ประธานสภา มีท่านใดจะแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความได้อีกหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มี

ประธานสภา ขอมติการรับรองรายงานการประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ในที่ประชุม

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือประชาชน โดย คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ อบต.วัดเพลง

ประธานสภา เชิญ ปลัด อบต. แจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบ

ปลัด อบต. ด้วย อบต. วัดเพลง ได้มีคำสั่ง อบต.วัดเพลง ที่ ๖๓/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ อบต.วัดเพลง ตั้ง ณ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๒ ว่าด้วย คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ข้อ ๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน คณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”... (๓) กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย (ก) นายกององค์การบริหารส่วนตำบล หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากนายก องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธานกรรมการ (ข) ข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ที่ท้องถิ่นจังหวัดมอบหมาย เป็นกรรมการ (ค) ผู้แทนส่วนราชการ ที่ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอ จำนวนไม่เกิน ๒ คน เป็นกรรมการ (ง) ผู้แทนประชาคม ที่นายกององค์การบริหารส่วนตำบลคัดเลือก จำนวนไม่เกิน ๓ คน เป็นกรรมการ (จ) ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นกรรมการและเลขานุการ (ฉ) หัวหน้าหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่นายกององค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมาย เป็นกรรมการและผู้ช่วย เลขานุการ จำนวนไม่เกิน ๒ คน

ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) นำรายชื่อของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนที่สำรวจโดยหน่วยงานของรัฐ และรายชื่อประชาชนที่ยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามข้อ ๑๒ และสถานที่กลาง ตามข้อ ๑๔ มาใช้ในการพิจารณาช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบนี้

(๒) ปิดประกาศรายชื่อประชาชนตาม (๑) ที่จะได้รับความช่วยเหลือ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานที่กลาง และที่ทำการหมู่บ้าน ชุมชนให้ทราบ เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน

(๓) รายงานผลการพิจารณาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

(๔) ควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นธรรม

(๕) การปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้

รายละเอียดปรากฏตามคำสั่งฯแนบท้ายวาระการประชุม

ที่ประชุม

ปลัด อบต.

รับทราบคำสั่ง อบต.วัดเพลง ที่ ๖๓/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน
ของ อบต.วัดเพลง สั ง ญ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓

เนื้อหาอื่นๆตามระเบียบฯดังกล่าว มีรายละเอียดโดยย่อ ดังนี้

“การช่วยเหลือประชาชน หมายความว่า การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนหรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพ โดยอาจให้เป็นสิ่งของหรือจ่าย
เป็นเงินหรือการจัดบริการสาธารณะเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนในระดับเขตพื้นที่หรือ
ท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

“การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต หมายความว่า การส่งเสริมหรือช่วยเหลือบุคคลให้
สามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคม หรือการส่งเสริม
พัฒนาบุคคลให้มีความรู้ สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นหรือผู้ที่มีชื่ออยู่
ในทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี”

“การช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบนี้ จะต้องดำเนินการในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย โดยคำนึงถึงสถานะทางการคลัง และความจำเป็น
เหมาะสม”

“กรณีเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะมีการประกาศเขต
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินหรือไม่ก็ตาม องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้นโดยฉับพลันทันทีเพื่อการดำรงชีพ
หรือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า หรือระงับสาธารณภัย หรือเพื่อคุ้มครองชีวิตและ
ทรัพย์สินหรือป้องกันภัยอันตรายที่จะเกิดแก่ประชาชนได้ ตามความจำเป็น ภายใต้ขอบ
อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย โดยไม่ต้องเสนอคณะกรรมการพิจารณา”

“ในกรณีการช่วยเหลือประชาชน เพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย หรือการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือการป้องกันและระงับโรคติดต่อ หรือการช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ให้เสนอคณะกรรมการให้ความเห็นชอบก่อน”

“กรณีมีความจำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิด
สาธารณภัย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

(๑) กรณีมีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่
เกิดภัย ให้รายงานอำเภอ หรือจังหวัด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณานำเงินอุดหนุน
ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

(๒) กรณีมิได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่เกิดภัย
ในการช่วยเหลือประชาชน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอคณะกรรมการพิจารณา
ให้ความช่วยเหลือ ทั้งนี้ ไม่เกินหลักเกณฑ์ที่กำหนดในระเบียบนี้”

“การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต นอกจากกรณี
การช่วยเหลือด้านสาธารณภัยฉุกเฉิน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศให้ประชาชนที่
ประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือ ยื่นลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอคณะกรรมการตามข้อ ๙”

“ในกรณีเกิดอัคคีภัยที่ไม่เข้าข่ายภัยพิบัติ ในการช่วยเหลือประชาชน ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการตามระเบียบนี้ที่จะพิจารณาการให้ความช่วยเหลือตามความจำเป็นเหมาะสม ทั้งนี้ไม่เกินอัตราตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด”

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยที่ประสบปัญหาในการประกอบอาชีพ ในเรื่องดังต่อไปนี้

(ก) จัดหาหรือปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

(ข) การสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปรับปรุงแหล่งน้ำ

(ค) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การสนับสนุนด้านการเกษตร

(ง) ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย นอกจากกรณีการช่วยเหลือด้านสาธารณสุข ฉุกเฉินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศให้เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย และประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอคณะกรรมการตามข้อ ๘ พิจารณา”

“หลักเกณฑ์การช่วยเหลือ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ที่กำหนดในระเบียบฯ ดังนี้

(๑) การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาใช้จ่ายงบประมาณช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง โดยอนุโลม

(๒) การช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาใช้จ่ายงบประมาณช่วยเหลือประชาชน ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดหรือหลักเกณฑ์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยอนุโลม

(๓) การช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาใช้จ่ายงบประมาณช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข โดยอนุโลม

(๔) การช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาใช้จ่ายงบประมาณช่วยเหลือประชาชน ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยอนุโลม”

“เมื่อสิ้นสุดการดำเนินการตามโครงการช่วยเหลือประชาชน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน โดยให้ติดประกาศ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานที่กลาง และที่ทำการหมู่บ้านและชุมชน”

รายละเอียดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ แนบท้ายวาระการประชุม

รับทราบ

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ

ประธานสภา นายก อบต.	เชิญนายก อบต.แจ้งเรื่อง เรียน ประธานสภา อบต. และสมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน อบต. มีเรื่องแจ้งให้ทราบดังนี้ ๑.ขอขอบคุณ สมาชิกสภา ที่ร่วมปลูกต้นไม้ เมื่อวันที่ ๕ พ.ค. โดยมีรองธนวรรณ ชุตหลุม และรดน้ำ ๒.วันอังคารที่ ๑๒ พ.ค. คุณเอกชัย พลอยหิน และนายอำเภอวัดเพลง ร่วมกันมอบตู้ปันสุข และสิ่งของใส่ตู้ ฝากประชาสัมพันธ์ ใครมีมาใส่ ใครไม่มีมารับไป ๓.แจ้งความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต. การจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ได้บริษัทที่จะเข้าทำสัญญาแล้ว โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ม.๓ รอทำสัญญา โครงการก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่น ทำสัญญาแล้ว และโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ม.๑๐ กำลังดำเนินการ ๔.วันพุธที่ ๑๓ พฤษภาคม คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน อบต.วัดเพลง มีการประชุมร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัด การปฏิบัติงานของศูนย์ฯและสำนักงานฯ มีการบริการงานกฎหมาย ที่เป็นประโยชน์สำหรับชาวบ้านในหลายด้าน รายละเอียดขอให้ รองธนวรรณ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
รองนายก อบต. (นายธนวรรณ)	ศูนย์ยุติธรรมชุมชนและสำนักงานยุติธรรมจังหวัด มีบริการงานกฎหมาย ในหลายเรื่อง เช่น การให้คำปรึกษา/การให้ความรู้ด้านกฎหมาย รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ การไกล่เกลี่ย ระวังข้อพิพาท การขอสนับสนุนโครงการกองทุนยุติธรรม การคุ้มครองพยานในคดีอาญา บริการยื่นขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา
ที่ประชุม	รับทราบ
ประธานสภา ผอ.กองการศึกษาฯ	เชิญสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งเรื่อง ตามที่จังหวัดแจ้งให้ อบต. ดำเนินการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ในช่วงปิดศูนย์ฯกรณีเหตุพิเศษ ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยการสำรวจจำนวนเด็กเล็กในพื้นที่ที่มีความต้องการให้ศูนย์ฯจัดหาอาหารกลางวันให้ในช่วงเวลาปิดศูนย์ฯ นั้น ทางศูนย์ฯ อบต.วัดเพลง ได้ดำเนินการสำรวจเรียบร้อยแล้ว ปรากฏผลว่าผู้ปกครองเด็กทุกคนไม่ประสงค์ให้ศูนย์ฯจัดหาอาหารให้
ที่ประชุม	รับทราบ
นางอนงค์ (ส.อบต.หมู่ ๖)	สอบถามเรื่องการรังวัดที่สาธารณะ ม.๖
นายก อบต. ผอ.กองช่าง	ให้ ผอ.กองช่าง ชี้แจง จากการรังวัดไปแล้ว ยังไม่มีผู้เกี่ยวข้องแสดงหลักฐาน ตอนนี้ที่ดินยังไม่สามารถระบุได้ว่ากรณีนี้จะเป็นที่หรือทางหรือลำกระโดง เมื่อได้รายละเอียดเพิ่มเติมแล้วจะแจ้งให้ทราบ
ที่ประชุม	รับทราบ
นายปรีชา (ส.อบต.หมู่ ๑๐)	สอบถามการจัดซื้อเลื่อนยนต์และยากำจัดวัชพืช

นายก อบต.
ผอ.กองช่าง
นายก อบต.
หน.สำนักปลัด
ประธานสภา
ที่ประชุม
ประธานสภา

กองช่างจะดำเนินการจัดซื้อเลื่อนยนต์ได้เมื่อใด
วันนี้จะทำบันทึกเสนอขอจัดซื้อ
ยากำจัดวัชพืช ให้สำนักปลัดจัดซื้อตัวเดิม ปริมาณเดิม
รับทราบ
สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีเรื่องแจ้งเพิ่มหรือไม่
ไม่มีสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุม แจ้งเรื่อง
กล่าวปิดประชุม เวลา ๑๑.๒๐ น.

พัทธธีรา อิ่มพรรณไชย
(นางสาวพัทธธีรา อิ่มพรรณไชย)
เลขานุการสภา

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

ประสาร คล้ายคลึง
(นายประสาร คล้ายคลึง)
ส.อบต. หมู่ ๘

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ประสงค์ ลิมปนวิสุทธิ์
(นายประสงค์ ลิมปนวิสุทธิ์)
ส.อบต. หมู่ ๑๐

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ยามิน ปันฉาย
(นายยามิน ปันฉาย)
ส.อบต. หมู่ ๓

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

“สภา อบต. รับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว ในการประชุมสภา ~~สามัญ~~ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๖
มิถุนายน ๒๕๖๓”



(นายวิโชค ศรีสวัสดิธารา)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง